



Ý cầu nguyện tháng Giêng (1) của Đức Thánh Cha: 'Quyền được giáo dục'

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện tháng Giêng (1) năm 2025 và mời mọi người cầu nguyện cho "quyền được giáo dục".

Ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha Phanxicô vào tháng 1 này là "quyền được giáo dục".

Đức Thánh Cha mời Giáo hội cầu nguyện cho ý cầu nguyện này trong Video của Đức Thánh Cha tháng này, được giao phó cho toàn thể Giáo hội Công giáo thông qua Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha.

Trong Video của Đức Thánh Cha cho tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng ngày nay, "chúng ta đang trải qua một thảm họa giáo dục" và nhấn mạnh, "Điều này không thể chấp nhận được".

250 triệu người không được giáo dục

Do chiến tranh, di cư và nghèo đói, Đức Thánh Cha đã lên án, khoảng 250 triệu trẻ em không được giáo dục.

"Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên trên đều có quyền được đến trường", Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đồng thời nói thêm, "bất kể tình trạng nhập cư của họ như thế nào".

Giáo dục, ngài tiếp tục nói, là hy vọng cho tất cả mọi người. Ngoài ra, ngài nhắc nhở, "nó có thể cứu những người di cư và tị nạn khỏi sự phân biệt đối xử, mạng lưới tội phạm và bóc lột".

Công cụ để hòa nhập

"Rất nhiều trẻ vị thành niên", ngài lên án, "bị bóc lột!"

Do đó, Đức Thánh Cha gợi ý rằng giáo dục là điều cần thiết, vì nó "có thể giúp họ hòa nhập vào cộng đồng nơi họ được tiếp nhận".

Một tương lai tốt đẹp hơn

Giáo dục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, mở ra cánh cửa đến một tương lai tốt đẹp hơn. "Theo cách này", ngài giải thích, "những người di cư và tị nạn có thể đóng góp cho xã hội, dù là ở quốc gia mới hay ở quốc gia gốc của họ".

Đức Thánh Cha kết thúc Video của mình bằng một số điều đáng suy nghĩ, ngài nói "chúng ta đừng bao giờ quên rằng bất kỳ ai chào đón người nước ngoài, tức là chào đón Chúa Giêsu Kitô".

Với suy nghĩ này, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu cùng ngài cầu nguyện cho những người di cư, người tị nạn và những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, "để quyền được giáo dục của họ, điều cần thiết để xây dựng một thế giới nhân văn hơn, luôn được tôn trọng".

Video của Đức Thánh Cha

Video của Đức Thánh Cha là một sáng kiến toàn cầu chính thức với mục đích phổ biến các ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha. Dự án này được thực hiện bởi Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Thánh Cha (Tông đồ cầu nguyện). Từ năm 2016, Video của Thánh Cha đã có hơn 203 triệu lượt xem trên tất cả các mạng xã hội của Vatican và được dịch sang hơn 23 ngôn ngữ, được đưa tin trên báo chí tại 114 quốc gia.

Các video được sản xuất bởi nhóm Mạng lưới cầu nguyện video của Thánh Cha, được điều phối bởi Andrea Sarubbi và được phân phối bởi La Machi Communication for Good Causes. Dự án được tài trợ bởi Vatican Media.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha là một tổ chức của Vatican, với sứ mệnh huy động người Công giáo thông qua lời cầu nguyện và hành động để ứng phó với những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt và sứ mệnh của Giáo hội. Những thách thức này được trình bày dưới dạng các ý cầu nguyện được Thánh Cha giao phó cho toàn thể Giáo hội.